

Số: 258 /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Thẩm tra kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân thị xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã tại Công văn số 243/HĐND ngày 07/12/2023 về giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND cuối năm 2023. Các Ban của HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 548/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thẩm tra như sau:

Qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của đại biểu HĐND thị xã, ngày 26/10/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã có Báo cáo số 513/BC-MTTQ-BTT về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thị xã (với 30 ý kiến). Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết và tham mưu UBND thị xã trả lời tại Báo cáo số 548/BC-UBND ngày 05/12/2023. Qua thẩm tra, có 24 ý kiến được trả lời thỏa đáng, còn lại 06 ý kiến có chỉ đạo giải quyết và trả lời nhưng kết quả trả lời còn chung chung hoặc chưa dứt điểm, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời thỏa đáng cho cử tri theo quy định. Cụ thể:

**1. Cử tri xã Phổ Châu kiến nghị:** Hiện nay việc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì được giảm theo quy định. Tuy nhiên, hộ gia đình có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó có từ 3 đến 5 thành viên là học sinh đang theo học ở các trường thì bắt buộc các thành viên là học sinh phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc tại trường nhưng không được tính giảm theo hộ gia đình là rất thiệt thòi cho hộ gia đình. Đề nghị Nhà nước quan tâm, xem xét tạo điều kiện để các đối tượng là học sinh được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy, nội dung trả lời của UBND thị xã theo thẩm quyền là đúng. Tuy nhiên, qua rà soát, nội dung kiến nghị của cử tri là đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét việc tạo điều kiện để hộ gia đình có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó có từ 3 đến 5 thành viên là học sinh đang theo học ở các trường được mua bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình để giảm bớt một phần chi phí chênh lệch khi phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc tại các trường học. Đây là kiến nghị chính đáng của cử tri, do đó các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

**2. Cử tri xã Phổ Thuận kiến nghị:** Vừa qua các ngành chức năng có đến kiểm tra và lấy mẫu nước tại xóm 27, thôn An Định và kết luận nguồn nước tại đây không bị ô nhiễm. Nhưng thực tế, người dân tại xóm 27 không sử dụng được nguồn nước sinh hoạt ở đây, hơn nữa khu vực này gần với nghĩa địa. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đến kiểm tra lại nguồn nước.

Tuy nhiên, qua phân ảnh của cử tri thì việc lấy mẫu nước giếng tại nhà ông Nguyễn Rư, xóm 27, thôn An Định để thẩm định là chưa phù hợp, vì khoảng cách nhà ông Rư đến nơi cử tri kiến nghị có ô nhiễm khoảng trên 200m. Do đó các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết thỏa đáng cho cử tri.

**3. Cử tri xã Phổ Nhơn kiến nghị:** Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi đã thực hiện việc hiến đất để xây dựng dự án đường Phổ Ninh - Phổ Nhơn.

*Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam và một số công trình trọng điểm của địa phương, nên chưa kịp thời phối hợp với UBND xã Phổ Nhơn, đơn vị đo đạc tiến hành đo đạc, lập các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Trong thời gian đến, các Ban HĐND đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.*

**4. Cử tri Nguyễn Đức Quân ở TDP3, Phổ Minh tiếp tục kiến nghị:** Khi thực hiện dự án đường tránh Đông đoạn qua thị trấn Đức Phổ, diện tích đất ruộng của gia đình ông bị sa bồi thủy phá nên không thể sản xuất được. Ông đã có đơn đề nghị hoán đổi sang diện tích đất công ích để được sản xuất. Nội dung này đã được HĐND phường thống nhất thông qua và UBND phường Phổ Minh đã có văn bản trình lên UBND thị xã để được thống nhất hoán đổi ruộng cho ông, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết.

*Qua thẩm tra, trên địa bàn thị xã Đức Phổ cũng có một số địa phương có kiến nghị tương tự như Phổ Khánh, Phổ Minh, Phổ Hòa... và đã được UBND thị xã phê duyệt phương án hoán đổi đất trong năm 2023. Sau khi có quyết định phê duyệt Phương án hoán đổi đất, các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Phương án đảm bảo theo quy định.*

**5. Cử tri phường Phổ Minh kiến nghị:** Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phổ Minh được thành lập năm 2004 (dự án nuôi tôm Gò Giữa). Từ năm 2008 đến năm 2011, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phổ Minh hoạt động không hiệu quả nên tại Đại hội thành viên Hợp tác xã năm 2012, đã thống nhất biểu quyết giải thể Hợp tác xã. Hiện nay Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản dừng hoạt động, chỉ còn xã viên nuôi tôm cá nhân trong dự án thuộc đất của Nhà nước quản lý và những hộ này không đóng góp gì cho địa phương. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn để địa phương lập thủ tục giải thể Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phổ Minh. Đồng thời, đề nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo việc quản lý đất, cho thuê và đấu giá đất nuôi tôm để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

*Qua thăm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: việc giải thể Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phố Minh chưa thực hiện được do dự án Nuôi tôm Gò Giữa chưa hoàn thành công tác quyết toán vốn dự án. Do đó đề nghị UBND thị xã tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét dừng thực hiện và quyết toán dự án. Đồng thời, hướng dẫn Hợp tác xã thực hiện quy trình giải thể thể đảm bảo theo quy định.*

**6. Cử tri xã Phố Nhon, phường Phố Ninh kiến nghị:** Hiện nay một số điểm trường học trên địa bàn xã, phường không còn sử dụng. Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch quản lý hoặc giao các điểm trường không sử dụng này cho đơn vị khác sử dụng để tránh lãng phí.

*Kết quả thăm tra như sau: thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị thuộc UBND thị xã Đức Phổ; UBND thị xã đã ban hành quyết định điều chuyển tài sản công của các trường học trên địa bàn cho UBND các xã, phường quản lý, sử dụng. Các Ban HĐND thị xã đề nghị UBND các xã phường có kế hoạch tiếp nhận và quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng theo phương án được phê duyệt, tránh bỏ không, lãng phí tài sản công.*

**7. Một số kiến nghị chung của cử tri các xã, phường:** đề nghị UBND thị xã quan tâm, đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở, nâng cấp, bê tông hóa hệ thống kênh mương phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

*Qua thăm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và đề xuất. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn kinh phí của thị xã còn hạn hẹp, nên chỉ tập trung ưu tiên hỗ trợ khắc phục các công trình có tính khẩn cấp. Do đó đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm, xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư hoặc kiến nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư.*

Trên đây là báo cáo thăm tra của các Ban HĐND thị xã đối với báo cáo của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; các Ban HĐND kính báo cáo HĐND thị xã./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- TT. UBMTTQVN thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. CÁC BAN HĐND THỊ XÃ  
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**



*Tô Thị Trúc*

